



## {Ta sẽ trao cờ chiến này cho một người yêu thương Allah và Thiên Sứ của Ngài, và Allah sẽ ban chiến thắng bởi tay của y.}

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói vào ngày Khaibar: {Ta sẽ trao cờ chiến này cho một người yêu thương Allah và Thiên Sứ của Ngài, và Allah sẽ ban chiến thắng bởi tay của y.} 'Umar bin Al-Khattab nói: "Tôi vốn không thích quyền chỉ huy ngoại trừ ngày hôm đó." Ông ấy nói, "Vì vậy, tôi rất hy vọng rằng tôi sẽ được gọi tên để nhận cờ chiến đó. Nhưng Thiên Sứ của Allah ﷺ đã gọi 'Ali bin Abi Talib và Người đưa nó cho cậu ấy, Người nói: {Hãy bước đi và đừng quay lại, cho đến khi Allah ban chiến thắng bởi người.} 'Ali đi được một lúc rồi dừng lại nhưng không quay lại, và cậu ta hét lên: Hỡi Thiên Sứ của Allah, tôi đánh chiến với mọi người để làm gì? Người ﷺ nói: {Hãy chiến đấu với họ cho đến khi họ chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah và rằng Muhammad là Thiên Sứ của Allah. Nếu họ làm điều đó, thì cấm người xâm phạm đến tính mạng và tài sản của họ, còn việc thanh toán họ là ở quyết định của Allah.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã cho những người bạn đồng hành biết rằng người Muslim sẽ giành chiến thắng đối với người Do Thái ở Khaibar một thành phố gần Madinah vào ngày mai, dưới bàn tay của một người đàn ông được trao cho cờ chiến, đó là lá cờ mà quân đội sử dụng làm biểu tượng của mình. Một trong những đặc điểm của người đàn ông này là anh ta yêu Allah và Thiên Sứ của Ngài, cũng như Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng yêu anh ta. 'Umar bin Al-Khattab đã đề cập rằng ông không thích chỉ huy và rằng ông chỉ muốn ám chỉ cho ngày hôm đó; và ông hy vọng rằng mình sẽ là người mà Thiên Sứ của Allah ﷺ đã nói. Ông phơi bày bản thân của mình để cho Thiên Sứ của Allah ﷺ nhìn thấy và hy vọng mình sẽ được Người gọi để Người trao lá cờ chiến vì ông háo hức và khao khát được cầm lấy lá cờ đó. Nhưng Thiên Sứ của Allah ﷺ đã gọi 'Ali bin Abi Talib và trao cho Ali lá cờ, và Người ra lệnh cho Ali di chuyển cùng quân đội, và không từ bỏ cuộc chiến sau khi gặp kẻ thù của mình, cho đến khi Allah mở những pháo đài chiến thắng dưới tay của ông ấy. Sau đó 'Ali, cầu xin Alla hài lòng với ông, bước đi rồi dừng lại, nhưng ông không quay lại, để không vi phạm mệnh lệnh của Thiên Sứ của Allah ﷺ, ông 'Ali, cầu xin Allah hài lòng với ông, cao giọng nói: Hỡi Thiên Sứ của Allah, tôi chiến đấu với mọi người với mục đích gì? Thiên Sứ của Allah ﷺ, nói: Hãy chiến đấu với họ cho đến khi họ chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah và rằng Muhammad là Thiên Sứ của Ngài. Nếu họ đáp lại và gia nhập Islam thì tính mạng và tài sản của họ sẽ là bị cấm đối với người, trừ khi với lý do chính đáng, nghĩa là trừ khi họ phạm tội hình sự mà họ đáng bị giết theo quy định của Islam, và sự phán xét của họ thuộc về Allah.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

